

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.67 แข็งค่าสุดในภูมิภาค กรอบวันนี้ 33.55-33.85 จับตาโพล์ทองคำ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ต.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.67 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.77 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้เงินบาทแข็งค่าสุดในภูมิภาค เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินตลาดโลก หลังเมื่อคืนนี้ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ย. ออกมาแยกว่าคาด บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังชะลอความร้อนแรงต่อ ทำให้ดอลลาร์โดนเทขาย นอกจากนี้ เงินบาทยังได้รับปัจจัยจากโพล์ส่งออกทองคำที่พุ่งสูงทำนิวไฮด้วย

สำหรับปัจจัยในประเทศ วันนี้ต้องติดตามพันธบัตรต่างชาติ และโพล์ทองคำ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ วันนี้ รอตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/67 (ประมาณการเบื้องต้น)

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.55 - 33.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 153.16 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 153.34 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0821 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0825 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 33.769 บาท/ดอลลาร์

-นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ต.ค. นายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงการคลัง เพื่อหารือถึงแนวทางและกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี หลังจากรัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเฟสแรกไปแล้วกับกลุ่มเปราะบาง และมองว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง เพื่อรักษาโมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

-คลัง-ธปท. ถกกรอบเงินเฟ้อปี 68 อัตราเหมาะสมควรอยู่ที่ 2% ย้ำ ธปท. ควรวางเงื่อนไขสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เติบโต ทั้งส่งเสริมการลงทุน การแก้ปัญหาหนี้สินเพราะเป็นหน้าที่ของ ธปท.รวมทั้งดูแลอัตราดอกเบี้ย-ค่าเงินให้เหมาะสม

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 2.8% ในไตรมาส 3/2567 เฟดสาขาแอตแลนตาจะรายงานตัวเลขคาดการณ์ GDPNow ครั้งต่อไปในวันที่ 31 ต.ค.

-สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 418,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.443 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.2564 จากระดับ 7.861 ล้านตำแหน่งในเดือนส.ค. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.0 ล้านตำแหน่ง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (29 ต.ค.) โดยปัจจัยหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย.

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (29 ต.ค.) โดยปรับตัวตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

-นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/67 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้